

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 519\* Năm 11/ 2022 \* Chúa nhật 13/03/ 2022

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*Linh mục tử*

*Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương*

**T**heo tin của Vatican News, ngày 5/3/2022 vừa qua, tại nhà thờ chính toà thánh Phêrô của Giáo hội Tin Lành ở Genève, một Thánh lễ có thể được gọi là “ lịch sử” đã được cử hành. Gọi là Thánh lễ “ lịch sử”, bởi vì đây là Thánh lễ Công giáo đầu tiên được cử hành tại nhà thờ này kể từ thế kỷ thứ 16, sau gần 500 năm.

Cũng theo nguồn tin trên, tháng 8/1535, Thánh lễ Công giáo cuối cùng được cử hành tại nhà thờ chính toà Thánh Phêrô trước khi phong trào Cải cách của Tin Lành thành công tại Genève. Thánh lễ Công giáo cuối cùng đã kết thúc với cuộc bạo động, linh mục bị đuổi ra ngoài và nhà thờ bị cướp phá các bức tượng và đồ thờ tự, những thứ bị xem là biểu tượng của “ thờ ngẫu tượng”.

Thánh lễ được cử hành bởi linh mục Pascal Desthieux, Đại diện giám mục vùng Genève, với khoảng 1.500 tín hữu tham dự. Cộng đoàn Công giáo đã cầu xin sự tha thứ vì những thiếu sót trong vấn đề hiệp nhất các Kitô hữu. Và cộng đoàn cũng đã cầu nguyện cho Ucraina.

Nửa tiếng trước khi Thánh lễ bắt đầu, gian giữa của thánh đường đã chật kín người đại diện cho mọi thành phần Công giáo địa phương. Đồng tế với cha Pascal trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay có khoảng mười lăm linh mục của bang Genève.

Ông Daniel Pilly, thay mặt cho hội đồng giáo xứ Tin lành thánh Phêrô, đã thân mật chào đón các tín hữu Công giáo, nêu bật “ ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ” của sự kiện này. Ông Pilly nói rằng “ cử chỉ ý nghĩa” của việc cử hành Thánh lễ tại nhà thờ thánh Phêrô sẽ thúc đẩy “ sự cộng tác đại kết hiệu quả” giữa các tín hữu Công giáo Rôma và các tín hữu Tin Lành Cải cách trong bang. Như thế xu thế hiện nay là đối thoại, là hòa giải, là sống chung hòa bình.



## TRANG SỐNG LỜI CHÚA

13/03/2022 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY- C

### ĐỨC KI-TÔ, ĐỊNH HƯỚNG ĐỜI TÔI

*Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta người đã được Ta tuyển chọn hãy vâng nghe lời Người.” (Lc 9,35)*

**Suy niệm:** Chàng phi công St. Exupéry, đồng thời là nhà văn nổi tiếng của Pháp, cho biết, bay giữa đêm tối thật là nguy hiểm. Phi công có thể làm lẫn giữa sao trời và ánh sáng dưới đất. Vì thế, tinh táo phân biệt và định hướng quyết định sự sống còn của phi công. Ba chàng “phi công” Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an suýt mất mạng trong chuyến bay đức tin. Phê-rô đã lệch hướng bay khi không chấp nhận theo Thầy hướng về Giê-ru-sa-lem đón nhận thập giá; Gia-cô-bê và Gio-an hiểu sai về vinh quang của Đức Ki-tô nên không phân biệt những sự dưới đất và những sự trên trời. Phúc cho họ, Thiên Chúa đã giúp họ “tu nghiệp” điều chỉnh hướng tới cuộc đời, bằng cách bộc lộ sự thật vinh quang của Đức Ki-tô và dạy nguyên tắc vàng ngọc: “Hãy vâng nghe lời Người”. Trong thông điệp đầu tiên của mình, “Đấng cứu chuộc loài người”, thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã định hướng cho mình và Giáo Hội dựa trên nguyên tắc ấy: định hướng duy nhất của trí tuệ, của ý chí, của lòng ta là Chúa Kitô, Đấng cứu chuộc loài người.

**Mời Ban:** Trách nhiệm truyền giáo khiến bạn có khác gì viên phi công trưởng của chuyến bay có nhiều hành khách. Bạn đang nhắm hướng nào? Bạn có nghiêm túc giữ nguyên tắc căn bản “Hãy vâng nghe lời Người” không?

**Chia sẻ:** Làm thế nào để cổ võ việc đọc và suy niệm lời Chúa hằng ngày?

**Sống Lời Chúa:** Mỗi ngày dành khoảng thời gian thích hợp để suy niệm Lời Chúa.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, xin cho con nhận ra lòng từ ái của Chúa trong những đòi hỏi của Tin Mừng, xin giúp con thực hành những lời hằng sống ấy.*

### ❖ Có nhiều điểm khác biệt giữa việc tuân thủ Mùa Chay của Chính thống giáo và Công Giáo Rôma.

Khi đức tin Kitô lan rộng khắp thế giới, các nhóm Kitô hữu địa phương cử hành năm phụng vụ theo một cách hơi khác. Đó là trường hợp của các Kitô hữu Chính thống giáo (cũng như nhiều người Công Giáo Byzantine) và Công Giáo Rôma trong việc tuân giữ Mùa Chay.

Dưới đây là năm điểm khác biệt cơ bản giữa Mùa Chay Chính thống và Công Giáo. Xin lưu ý, đây là những quy tắc “chung”, vì có nhiều Giáo Hội Chính thống giáo và Byzantine khác nhau và mỗi Giáo Hội có truyền thống địa phương riêng của họ.

#### **Không có Thứ Tư Lễ Tro**

Người Công Giáo Rôma bắt đầu Mùa Chay với việc cử hành Thứ Tư Lễ Tro và đặt tro lên trán.

Những người Kitô Hữu Đông phương thường bắt đầu “Mùa Chay Cả” với “Chúa Nhật Của Sự Tha Thứ”.

Tờ Catholic Telegraph đưa ra một bản tóm tắt ngắn gọn về những gì xảy ra trong nghi lễ phụng vụ, “Trong giờ Kinh chiều Tha thứ, các giáo sĩ và giáo đoàn cầu xin sự tha thứ cho nhau, từng người một, về những tội họ đã phạm, dù cố ý hay không, và trao nhau một nụ hôn hòa bình.”

Chúa Nhật Của Sự Tha Thứ còn được gọi là “Chúa Nhật phô mai”, vì nó là ngày cuối cùng trước Mùa chay, bao gồm việc nhịn ăn các sản phẩm từ sữa.

#### **Không có thánh lễ hàng ngày**

Trong khi người Công Giáo Rôma tiếp tục cử hành Bí tích Thánh Thể vào mọi ngày trong tuần, thì hầu hết các Kitô hữu phương Đông không cử hành Phụng vụ Thánh trong tuần.

Thay cho Phụng vụ Thánh, vào các ngày Thứ Tư và Thứ Sáu, các tín hữu Chính Thống Giáo cử hành Giờ Kinh Phụng vụ với nghi thức rước lễ.

Người Công Giáo Rôma có một hình thức rước lễ tương tự như thế vào Thứ Sáu Tuần Thánh.

## **Đại Chay**

Các Kitô hữu phương Đông có những quy định nghiêm ngặt hơn nhiều về việc ăn chay trong Mùa Chay, kiêng thịt, trứng và sữa, và không uống bất kỳ loại rượu nào.

Kỷ luật này nhiều hơn những người Công Giáo Rôma, vì chúng ta chỉ được yêu cầu chay tịnh vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, và kiêng thịt vào các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay.

### **Alleluia được sử dụng thường xuyên hơn trong Mùa Chay**

Người Công Giáo Rôma quen với việc “không hát” Alleluia trong Mùa Chay, và chỉ hát lại Alleluia vào Đêm Vọng Phục sinh.

Đối với nhiều Kitô hữu Chính thống và Byzantine, Alleluia được sử dụng thường xuyên hơn trong Mùa Chay, vì nó được xem như một từ ca ngợi hiếm khi bị lược bỏ.

### **Màu tím chỉ sử dụng vào các ngày trong tuần**

Màu tím thường được sử dụng nhiều nhất trong các nhà thờ Chính thống giáo vào các ngày trong tuần của Mùa Chay, trong khi màu sáng, thường là vàng, được sử dụng vào các ngày Chúa Nhật trong Mùa Chay.

Màu sắc tươi sáng và vui tươi luôn đánh dấu các lễ cử hành Phụng vụ Thánh, đó là lý do tại sao các ngày Chúa Nhật vẫn giữ được màu sắc đó ngay cả trong Mùa Chay.

Đối với người Công Giáo Rôma, màu tím được sử dụng mỗi ngày trong Mùa Chay, trừ những ngày lễ lớn và Chúa Nhật thứ 4 của Mùa Chay, khi màu hồng được sử dụng.

*Nguồn Vietcatholic.*



**TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Anh Thọ:** 500.000đ. **1 giáo dân:** 1.000.000đ. **Anh Khoa:** 500.000đ.